

NĂM 2024, ĐHQGHN GIỮ ỔN ĐỊNH PHƯƠNG THỨC VÀ CẤU TRÚC BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

THÙY DƯƠNG

SÁNG 28/2/2024, TẠI HÒA LẠC, BAN GIÁM ĐỐC ĐHQGHN DO GIÁM ĐỐC LÊ QUÂN CHỦ TRÌ ĐÃ CÓ BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM KHẢO THÍ, ĐHQGHN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2025 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2045.

DẤU ẤN VỀ CHẤT LƯỢNG KHẢO THÍ TẠI VIỆT NAM

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN là đơn vị đầu mối triển khai các kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) cho ĐHQGHN. Từ năm 2021, Trung tâm đã tổ chức thi 150.840 lượt thi. Bên cạnh các trường/khoa của ĐHQGHN, số trường đại học, ngành đào tạo dành chỉ tiêu xét tuyển thí sinh bằng kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQGHN ngày càng tăng, trong đó phải kể đến các trường khối quân đội. Tính đến thời điểm này, trong cả nước đã có gần 80 cơ sở giáo dục đại học, học viện sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN làm phương án xét tuyển.

Ngoài ra, hằng năm, Trung tâm Khảo thí tổ

chức cho gần 30.000 lượt sinh viên ĐHQGHN thi kết thúc học phần Kinh tế Chính trị, Triết học Mác - Lênin, Nhà nước và Pháp luật đại cương, các học phần của các khoa, trường đại học của ĐHQGHN.

Năm 2023, Trung tâm Khảo thí chuẩn hóa các tài liệu ấn phẩm liên quan đến kỳ thi ĐGNL như đăng ký quyền tác giả quy trình tổ chức thi ĐGNL, đăng ký sáng chế quy trình tổ chức kỳ thi chuẩn hóa trên máy tính; công bố kết quả nghiên cứu ứng dụng bài thi ĐGNL trên 03 tạp chí khoa học quốc gia.

Từ năm 2023, căn cứ kho dữ liệu kỳ thi ĐGNL, Trung tâm Khảo thí thực hiện gửi báo cáo tư vấn giáo dục bậc THPT cho các sở Giáo dục



& Đào tạo phía Bắc (Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An...). Kỳ thi ngày càng lan tỏa, duy trì ổn định hàng năm, cung cấp nguồn tuyển chất lượng đầu vào đại học bằng kỳ thi ĐGNL.

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI VÀ TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC KHẢO THÍ CỦA CẢ NƯỚC

Tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Nguyễn Tiến Thảo cho biết, từ năm 2019, ĐHQGHN chỉ đạo Trung tâm Khảo thí xây dựng đề án tổ chức thi các học phần chung thuộc khối kiến thức chung (M1) trong chương trình đào tạo bậc đại học. Nhiệm vụ này không có trong chức năng nhiệm vụ của Quy chế tổ chức & hoạt động ban hành mà thực hiện do Giám đốc ĐHQGHN giao. Hai học phần Kinh tế Chính trị và Triết học Mác - Lênin được tổ chức thi trên máy tính cho toàn bộ sinh viên của ĐHQGHN. Song song với đó, Trung tâm Khảo thí xây dựng đề án tổ chức môn thi ĐGNL phục vụ tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN.

Từ năm 2021 trở lại đây, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tổ chức kỳ thi ĐGNL đa mục đích trong đó có tuyển sinh đại học. Do đó, bài thi được thiết kế để đánh giá năng lực người học theo thông lệ quốc tế. Bài thi đánh giá 3 nhóm

năng lực chính: (i) Sáng tạo và giải quyết vấn đề; (ii) Năng lực Toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, logic, tính toán và xử lý số liệu; (iii) Tự học, khám phá và ứng dụng công nghệ/khoa học (tự nhiên - xã hội). Dạng thức chung của bài thi ĐGNL (HSA) gồm 3 phần, 150 câu hỏi thi: Tư duy định lượng, Tư duy định tính và Khoa học.

Tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh, trách nhiệm của Trung tâm là cần tiên phong, đi đầu trong cả nước về công tác khảo thí. Năm 2024, Trung tâm Khảo thí cần giữ ổn định kỳ thi ĐGNL như năm 2023, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ thông tin cho kỳ thi ĐGNL, đảm bảo an toàn, đồng bộ về dữ liệu và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh khi đăng ký và tham dự kỳ thi. Thời gian tới, Trung tâm cần có giải pháp phân luồng khu vực hoặc kéo dài thời gian đăng ký ca thi để đảm bảo không có thí sinh không đăng ký được hoặc mất quá nhiều thời gian để đăng ký.



Đặc biệt, Trung tâm cần phối hợp với Ban Đào tạo ĐHQGHN để xây dựng các chính sách về học bổng, thu hút các thí sinh dự thi và thu hút sinh viên theo học tại ĐHQGHN, hoặc trao danh hiệu cho các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi khi đăng ký xét tuyển vào ĐHQGHN. Qua việc gắn với các tỉnh phối hợp tổ chức thi để truyền thông lan tỏa kết quả thí sinh đạt điểm cao và các chính sách học bổng của ĐHQGHN dành cho thí sinh.

Về kế hoạch kỳ thi ĐGNL năm 2025, Trung tâm Khảo thí cần tiên phong trong công tác khảo thí của cả nước về cấu trúc bài thi, cách thức thực hiện, tổ hợp bài thi... Bài thi phục vụ xét tuyển đầu vào cho các trường trong và ngoài ĐHQGHN. Ngoài ra, Trung tâm cần căn cứ vào thực trạng xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học, học

viện khi có ký kết sử dụng kết quả thi của ĐHQGHN nhằm hỗ trợ thí sinh trúng tuyển bằng kết quả thi ĐGNL có cơ hội tiếp cận nhiều nguồn học bổng khác nhau.

Năm 2025, Trung tâm cần tăng quy mô số lượng đợt thi và thời gian mở cổng đăng ký thi cho thí sinh, đặc biệt thí sinh có thể tham gia thi nhiều lần với nhiều lựa chọn khác nhau theo khả năng của bản thân.

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045, căn cứ vào nguồn lực hiện có và chiến lược phát triển của ĐHQGHN nói chung và Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN nói riêng, Trung tâm Khảo thí xác định mục tiêu và nhóm các nhiệm vụ, trong công tác thi ĐGNL. Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi ĐGNL theo cấu trúc bài thi ĐGNL áp dụng từ năm 2025 để duy trì ổn định lâu dài. Xây dựng bài thi đánh giá

năng lực tuyển sinh đầu vào khối ngành khoa học sức khỏe và kiểm tra chứng chỉ nghề nghiệp đội ngũ cán bộ bác sĩ y khoa; Xây dựng công cụ khảo thí tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá năng lực người lao động phục vụ doanh nghiệp tuyển dụng; Tổ chức các kỳ kiểm tra đánh giá các chương trình đào tạo chuyên biệt; Xây dựng ngân hàng câu hỏi và phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức của các bộ, ban, ngành và các cơ quan nhà nước; Tổ chức thi bài thi ngoại ngữ phục vụ học sinh, sinh viên trong và ngoài ĐHQGHN; Duy trì phát triển hoạt động kiểm tra đánh giá sinh viên ĐHQGHN dựa trên các thành tựu khoa học công nghệ đo lường tiên tiến; Phát triển công cụ kiểm tra đánh giá quá trình học sinh bậc trung học phổ thông và sinh viên đại học.

Về hoạt động tư vấn hỗ trợ và khoa học công nghệ, gắn hoạt động thi, kết quả và dữ liệu kỳ thi với địa phương, doanh nghiệp phục vụ hoạt động tư vấn giáo dục, đào tạo, đào tạo nghề; tiếp nhận, làm chủ và chuyển giao công

nghệ khảo thí, đo lường tiên tiến trên thế giới; xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá trên không gian đổi mới sáng tạo và phát triển các loại hình dịch vụ khảo thí đo lường.

Ngoài ra, Trung tâm sẽ tăng cường tổ chức liên kết đào tạo với các tổ chức khảo thí thế giới SAT, ACT, IELTS, TOEFT, TOEIC...

Nhấn mạnh thêm về công tác khảo thí, Giám đốc ĐHQGHN đề nghị, trong năm 2025, sẽ áp dụng thêm môn ngoại ngữ vào tổ hợp thi ĐGNL để phục vụ kỳ thi chung và đảm bảo cho các trường xét tuyển. Trung tâm phối hợp với Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN để xây dựng phương án tổ chức tốt nhất cho thí sinh.

ĐHQGHN sẽ hỗ trợ, đồng hành trong các công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất đồng bộ, đảm bảo chuẩn hóa kỳ thi đánh giá năng lực nhằm xây dựng Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trở thành tổ chức khảo thí uy tín trong nước và thế giới.

